

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ วัน เดือน ปี 23 พ.ค. 2561 หน้า 5 เรื่อง การประหยัดพลังงานภาคขนส่ง

4หน่วยงานผนึกประหยัดพลังงานภาคขนส่ง

กรุงเทพธุรกิจ • พพ. ควักงบกองทุนอนุรักษ์ฯ 40 ล้านบาท จับมือ 3 หน่วยงาน กรมการขนส่งฯ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสมาคมสหพันธ์การขนส่ง พัฒนามาตรฐานผู้ขับขี่รถบรรทุกและรถโดยสารยกระดับความปลอดภัยธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ หวังลดใช้พลังงานภาคขนส่ง บรรลุเป้าหมายแผนอีอีพี

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการความร่วมมือพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกโดยสารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานความปลอดภัยในธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

กับ 3 หน่วยงานคือกรมการขนส่งทางบก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสมาคมสหพันธ์การขนส่งทางบกไทย

โดยร่วมกันพัฒนาผู้ขับรถบรรทุกและรถโดยสาร ตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง ภายใต้ 3 เรื่องหลักคือ 1. การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ขับขี่ การจัดทำคู่มือมาตรฐานการขับรถขนส่งทั่วไปและการขับขี่รถที่กระชั้นสูง 2. การเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน 3. การรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ตั้งเป้าหมายใน 1 ปีจะพัฒนาบุคลากรได้ 5,000 คน และพัฒนาครูฝึกอบรม 150 คน คาดว่าจะเกิดการประหยัดพลังงาน

คิดเป็นมูลค่า ประมาณ 500 ล้านบาท ต่อปี โดยกองทุนเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานจะสนับสนุนงบประมาณ 40 ล้านบาท

“โครงการนี้จะขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงาน ปี2558-2579 (EEP) ให้บรรลุเป้าหมายลดความเข้มการใช้พลังงานลง 30% ในปี 2579 ที่ต้องลดการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ให้ได้ทั้งสิ้น 56,142 ktoe ของปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมดของประเทศในปี 2579”

ทั้งนี้ ในปี 2560 ไทยมีการใช้พลังงานมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านบาท ซึ่งในภาคขนส่งมีสัดส่วนการใช้พลังงานมากที่สุดถึง 40.6% โดยเฉพาะการใช้พลังงานในการขนส่ง

ทางถนน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากถึง 78% ของรูปแบบการขนส่งทั้งหมด

นายทองอยู่ คงขันธ์ นายกสมาคมสหพันธ์การขนส่งทางบกไทย กล่าวว่า สมาคมฯ มีกลุ่มเครือข่ายด้านการขนส่งสินค้า รวม 11 สมาคม เครือข่ายด้านโลจิสติกส์ การขนส่ง อีก 6 สมาคม และผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก 400,000 คัน พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐและขับเคลื่อนโครงการนี้

นายสนธิ พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า จะขยายผลจัดทำฐานข้อมูลต่างๆ ให้กับผู้ขับโดยสร้างความเป็นมืออาชีพ เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์และสร้างศักยภาพการแข่งขัน

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ แนวหน้า วัน เดือน ปี 23 พ.ค. 2561 หน้า 6 เรื่อง การประหยัดพลังงานภาคขนส่ง

☐ **อนุรักษ์พลังงานภาคการขนส่ง**
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า พพ.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกและรถโดยสาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและความปลอดภัยในธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ กับกรมการขนส่งทางบก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สมาคมสหพันธ์การขนส่งทางบกไทย ซึ่งในปี 2560 ไทยมีการใช้พลังงานกว่า 1 ล้านล้านบาท ซึ่งภาคการขนส่งมีส่วนถึง 40.6% จึงต้องลดการใช้พลังงานในส่วนนี้